

Số: 09 /KH-HVCSPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng,**  
**văn hóa, phổ biến pháp luật cho sinh viên Học viện giai đoạn 2019-2021**

Căn cứ Quyết định 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, pháp luật cho sinh viên toàn Học viện giai đoạn 2019-2021 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, pháp luật cho sinh viên toàn Học viện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
- Nội dung của kế hoạch phải được triển khai có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của Học viện.
- Đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa và phổ biến, giáo dục pháp luật trong Học viện phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực,

hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền công dân của cán bộ, viên chức và sinh viên.

## **2. Yêu cầu**

- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm trong các năm học trước đây để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và tính hệ thống của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa và phổ biến pháp luật.

- Các đơn vị trực thuộc Học viện phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài Học viện để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến pháp luật trong Học viện.

- Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa và phổ biến, giáo dục pháp luật trong Học viện, chú trọng giáo dục ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành của người học để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

### **1. Đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên**

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, sinh viên; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt trong sinh viên. Tuyên truyền đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Xây dựng chuyên mục về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trên Cổng thông tin điện tử của Học viện. Bổ sung các tài liệu, sách giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống cho sinh viên. Vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt; sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội...

### **2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên**

- Vai trò và mục đích của các hoạt động văn hóa:

+ Hoạt động văn hóa phải được tổ chức, thực hiện thường xuyên; đảm bảo việc tham gia các hoạt động văn hóa phù hợp nhu cầu của sinh viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

+ Các hoạt động văn hóa được gắn với các sự kiện, ngày lễ trọng đại của đất nước, sự kiện lịch sử, truyền thống của Học viện, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các hoạt động khác theo quy định của ngành Giáo dục.

+ Tạo điều kiện để sinh viên giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa các vùng, miền và tinh hoa văn hóa nhân loại; nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong Học viện.

+ Góp phần điều chỉnh những hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu chuẩn mực văn hóa của mọi thành viên trong Học viện; ngăn chặn các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động văn hóa:

+ Đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Bảo đảm tính thâm mỹ, phù hợp với giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội; tôn trọng đặc trưng, sắc thái văn hóa các dân tộc vùng miền, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

+ Bảo đảm đúng các chức năng của văn hóa, phù hợp với độ tuổi, tâm sinh lý của sinh viên; thực hiện hài hòa với các hoạt động khác trong Học viện.

+ Tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức hoạt động văn hóa cho sinh viên.

+ Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa gắn với các sự kiện, ngày hội, ngày lễ, ngày truyền thống của Học viện, địa phương nơi sinh viên sinh sống.

- Nội dung các hoạt động văn hóa:

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa; ca ngợi các thành tựu của cách mạng Việt Nam; giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo lý

làm người; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa của người Việt Nam.

+ Ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam; biểu dương, vinh danh những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong ngành Giáo dục.

+ Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với bản thân, gia đình, nhà trường, quê hương và đất nước; đáp ứng nhu cầu, sở thích lành mạnh của sinh viên.

+ Phê phán những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong mối quan hệ giữa con người với con người, với môi trường xung quanh, với di sản văn hóa của Việt Nam và nhân loại; phê phán các biểu hiện lệch lạc, đua đòi, ham chơi, thích hưởng thụ; phòng chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực và bất bình đẳng giới trong học đường.

- Các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa cơ bản:

+ Phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại Thư viện Học viện, phòng đọc, phòng tra cứu; trang bị tủ sách tại các lớp học; tìm hiểu tri thức văn hóa thông qua hệ thống sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa - xã hội; tổ chức tìm hiểu về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc.

+ Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các hình thức: Bảng tin, áp phích, khẩu hiệu, các ấn phẩm; đài phát thanh, trang thông tin, tranh cổ động và các hình thức khác phù hợp.

+ Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim định kỳ cho sinh viên; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các sự kiện, ngày hội, ngày lễ, ngày truyền thống của Học viện, địa phương nơi sinh viên sinh sống.

+ Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và các hoạt động khác.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa khác phù hợp với pháp luật, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội.

**3. Rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong Học viện; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên**

- Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn lý luận chính trị; văn hóa, pháp luật theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Học viện; bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học .

- Tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của sinh viên vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của Học viện.

**4. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, pháp luật cho sinh viên gắn với ứng dụng công nghệ thông tin**

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của Học viện:

a) Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách pháp luật về an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật;

b) Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Học viện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của Học viện, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong Học viện đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn lý luận chính trị; văn hóa, pháp luật; chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến của Học viện.

c) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử...;

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các phong trào vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong Học viện tuân thủ, chấp hành

pháp luật. Lòng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong Học viện.

### **5. Tăng cường sự phối hợp giữa Học viện, gia đình, xã hội trong giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, pháp luật cho sinh viên**

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường công tác học sinh, sinh viên ngoại trú để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú.

- Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong Học viện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn và các tổ chức khác trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho sinh viên.

- Có hình thức thích hợp thường xuyên liên hệ với gia đình để thông báo tình hình rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức để sinh viên tiếp cận với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp đang được đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổng kết công tác phối hợp trong và ngoài Học viện; tăng cường dịch vụ sự nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên theo hướng chuyên môn hóa, phát huy lợi thế của Học viện và phù hợp với điều kiện của địa phương nơi Học viện đặt cơ sở đào tạo.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân**

#### ***a. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên***

- Đơn vị đầu mối trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên toàn Học viện.

- Phổ biến triển khai nội dung Kế hoạch này trong Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm học.

- Chủ động đề xuất kế hoạch, biện pháp thực hiện nội dung được phân công.

### ***b. Bộ môn Lý luận chính trị (Khoa Cơ bản)***

- Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giảng dạy, học tập môn lý luận chính trị; theo hướng hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

- Chủ động đề xuất kế hoạch, biện pháp thực hiện nội dung được phân công.

### ***c. Bộ môn Luật Kinh tế***

- Đơn vị đầu mối triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chủ động đề xuất kế hoạch, biện pháp thực hiện nội dung được phân công.

### ***d. Đoàn Thanh niên***

- Đơn vị đầu mối trong thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh viên tình nguyện, thiện nguyện...;

- Chủ động đề xuất kế hoạch, biện pháp thực hiện nội dung được phân công.

### ***đ. Các đơn vị Khoa/ Viện/ phòng/ ban/ trung tâm khác trực thuộc Học viện***

Phối hợp với các đơn vị đầu mối và các đơn vị khác của Học viện để thực hiện Kế hoạch này có hiệu quả.

## **2. Kinh phí tổ chức thực hiện**

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, phổ biến pháp luật được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và quy định của Học viện.

- Các khoản tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài Học viện thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **3. Chế độ thông tin báo cáo**

Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung được phân công về Phòng Chính trị và công tác sinh viên trước tháng 8 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định.

#### ***Nơi nhận:***

- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Lưu: TCHC, CTSV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**TS. GIANG THANH TÙNG**